

eleganteng dahon na disenyo glass candle jar na may takip

Bakit Pumili [Sunny Glassware](#)

---

- Pinakamataas na dedikasyon sa disenyo, hindi kailanman compression sa kalidad
- [Sunny Glassware](#) mahigpit na protektahan ang mga disenyo ng mga customer, ang lahat ng mga bagong disenyong item mula sa amin ay hindi pa nakopya sa loob ng tatlong taon.
- Ang kalidad ng produkto ay ang pangunahing pokus sa [Sunny Glassware](#). [Sunny Glassware](#) minsang na-demolish ang 80,000 pcs ng glass vessel na halos hindi nakikita ang mantsa.



## **paglalarawan ng produkto**

---

<b>pangalan ng Produkto</b>	eleganteng dahon na disenyo glass candle jar na may takip
<b>Sample na oras</b>	1. 5 araw kung may hugis at sukat na salamin 2. 15 araw, kung kailangan mo ng mga bagong hugis at sukat na salamin

<b>Sukatin</b>	<p>Numero ng item:SGHYJ20051915  katawan:  Itaas na diameter: 88mm  Diameter sa ibaba: 88mm  Taas: 66mm  Timbang: 325g  Kapasidad: 250ml  takip:  Diameter: 89mm  Taas: 25mm  Timbang: 185g  MOQ: 5000 pcs</p>
<b>Pag-iimpake</b>	Normal na packing, Indibidwal na kahon ng regalo, PVC box, window box, color box, puting kahon, atbp
<b>Oras ng paghatid</b>	Sa loob ng 35 araw pagkatapos makumpirma ang sample at order
<b>Termino ng pagbabayad</b>	30% na deposito ng T/T nang maaga at ang balanse laban sa kopya ng B/L
<b>Pagpapadala</b>	Sa pamamagitan ng dagat, sa pamamagitan ng hangin, sa pamamagitan ng Express at ang iyong ahente sa pagpapadala ay katanggap-tanggap
<b>Okasyon ng Paggamit</b>	Dekorasyon sa bahay, Dekorasyon sa Kasal, Mga Pabor sa Kasal, Pagpapahusay ng Dekorasyon,



Bilang mga lokal na palamuti, ang marmol [mga glass candlestick at mga bote ng aromatherapy](#) ay hindi mababa sa iba pang "mga kakumpitensya", at ang pagtatanghal ng texture ay madalas na nagmumula sa mga detalye.



Ang mga katangi-tanging candle holder at eleganteng mga bote ng aromatherapy ay maaaring ipakita nang maayos sa mga pattern ng marmol, at ang texture ay nagbibigay sa muwebles ng isang bagong texture at kahulugan.



Itong pampalamuti [garapon ng kandila at bote ng aromatherapy](#) Ang set ay ang perpektong regalo ng pagkakaibigan o isang eleganteng high-end na regalo para sa iyong mga mahal sa buhay. Mapapahalagahan ng lahat ang kalidad ng pagkakayari sa napakagandang set na ito.

Ang klasikong marmol na ito [salamín na lalagyan ng kandila at mabangong bote](#) ay isang mahusay na pagpipilian para sa mga high-end na mabangong kandila. Ito ay napaka-versatile na gamitin sa paligid ng bahay, bahay o kasalan setting ng party bilang isang aromatherapy mug o bilang isang kasal centerpiece sa isang plorera.











**Inaasahan namin ang iyong pagtatanong at pakikipagtulungan.**

Mangyaring makipag-ugnayan kay Chally: [sales32@sunnyglassware.com](mailto:sales32@sunnyglassware.com)